

รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม”
ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ชื่อองค์กร (กลุ่ม) กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารองค์กร นางสาวน้ำทิพย์ พุฒพิมล ตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้ประสานงานองค์กร นางสาวหนึ่งฤทัย ปันรัก ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๙๓๑๘ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖๓-๕๑๔-๙๔๒๙

ที่ตั้งเลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๑

จำนวนผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรทั้งหมด ๙ คน (รวม ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกตำแหน่ง/ประเภท)

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
๑.	ผู้บริหารและสมาชิก มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลง จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ หมายเหตุ : มีบุคลากรเพิ่มจำนวน ๒ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓	
๒.	ผู้บริหารและสมาชิกจำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ “ดำรงตนอย่างพอเพียงและสามัคคี” จำนวน ๕ เรื่อง (๑) พอเพียง (๒) วินัย (๓) สุจริต (๔) จิตอาสา (๕) กตัญญู หมายเหตุ : มีบุคลากรเพิ่มจำนวน ๒ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ จากการที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการบรรจุข้าราชการใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวน้ำทิพย์ พุฒพิมล ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ และ ชี้แจงนโยบายภาพรวมของกลุ่มฯ การมอบหมายงานด้านการตรวจสอบ รวมทั้ง ได้มอบหมายพี่เลี้ยงในการสอนงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นการทำงาน เป็นทีม ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา พร้อมทั้ง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศเจตนารมณ์ประกาศนโยบายฯ และกระบวนการ ต่าง ๆ ตามแผนบูรณาการฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๓	
๓.	การจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด ๓.๑ แผนดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี ๓.๒ การมอบหมายบุคคลรับผิดชอบ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	๓	

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
	๓.๓ การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี		
๔.	ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จร้อยละ ๑๐๐	๓	
๕.	การจัดระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน/ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๕.๑ การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี ๕.๒ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก ทุกระดับในองค์กร <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	๓	
๖.	กระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี หรือหน่วยงาน โครงการ/ กิจกรรมดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ ๖.๑ การประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี ๖.๒ การประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมดีเด่น <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	๓	
๗.	มีผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพิ่มมากขึ้น มีผลสำเร็จร้อยละ ๑๐๐	๓	
๘.	องค์กรมีการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและจัดกิจกรรมใน ๓ มิติ มีการเพิ่มจำนวน ๓ มิติ <input checked="" type="checkbox"/> หลักธรรมทางศาสนา <input checked="" type="checkbox"/> หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <input checked="" type="checkbox"/> วิถีวัฒนธรรม มิติอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก ๓ มิติดังกล่าว ได้แก่ - มิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การรับบริจาคยา และรับบริจาคเลือดเตอรี ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ด้านพอเพียง และมิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มฯ ส่งเสริมให้ บุคลากรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาใช้เป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต กิจกรรม ใช้แก้วน้ำพกพา ช่วยลดพลาสติกโลก ร้อน และกิจกรรมปันสุข อิ่มท้อง - ด้านวินัย กลุ่มฯ ได้มีโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา สำหรับข้าราชการ โดยเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสและวันสำคัญ ต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมแต่งกายชุดเครื่องแบบสีทากี ทุกวันที่มีการประชุม วุฒิสภา และกิจกรรมการติดบัตรแสดงตนตลอดเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ - ด้านสุจริต กลุ่มฯ ร่วมประกาศเจตจำนงและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการ ทุจริต ทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตมอบนโยบาย No Gift Policy	๓	

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
๙.	มีการถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ <input checked="" type="checkbox"/> ทุกกิจกรรม <input type="checkbox"/> บางกิจกรรม <input type="checkbox"/> ไม่มีการถอดองค์ความรู้	๓	



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวน้ำทิพย์ พุฒพิมล)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน